

THÔNG BÁO**Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY****về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh****BÁO NINH THUẬN****ĐẾN**Số: 4219
Ngày: 11/5/21

Chuyển: _____

Ngày 10/5/2021, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo về tình hình và đề xuất thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới. Cùng tham dự có đồng chí Lâm Đông UVTU-Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thành ủy và các sở, ban, ngành liên quan. Sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở trong nước; Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với điều kiện tình hình của tỉnh. Đã chủ động, kịp thời dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, những cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao; đồng thời tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào tỉnh.

Tuy nhiên, gần đây, tình hình dịch bệnh đã có những diễn biến phức tạp hơn, lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành phố; các nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh từ người ở các vùng, địa phương có dịch về/đến tỉnh, người nhập cảnh trái phép; nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng là rất cao, cần phải chủ động tấn công phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu không phát sinh ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công. Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; trong đó, lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung quán triệt, tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch chủ động hơn, quyết liệt hơn, với các giải pháp sát hơn, hiệu quả hơn; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không hoang mang, lo lắng, lung túng, bị động trong tình huống phát sinh dịch bệnh. Xử lý nghiêm trách nhiệm bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị vì nguyên nhân chủ quan để phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định phòng, chống dịch đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là các nơi thường tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao như bến xe, nhà ga, cảng cá, các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, cơ sở tôn giáo, đặc biệt là các cơ sở y tế, bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú ...yêu cầu thường xuyên đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và chủ động yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. Đối với các hàng quán ăn, cà phê quy định phục vụ không quá 30 người, thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng dịch nhất là khoảng cách, khẩu trang, sát khuẩn; khuyến khích thực hiện hình thức dịch vụ mua mang về và dịch vụ cung cấp tại nhà.

2.3. Tổ chức hoạt động các tổ kiểm soát dịch bệnh tại các bến xe, nhà ga, bến cảng, chợ, siêu thị; trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến mới, phức tạp hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn thì tổ chức lại hoạt động các Chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra

việc khai báo ý tế đối với hành khách của các nhà xe; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn.

2.4. Tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm, nhưng phải bảo đảm độ chính xác của kết quả; tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, kỹ thuật viên làm công tác xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm phòng dịch trên diện rộng; triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở những nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chỉ đạo hoàn thành sớm việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch đảm bảo chặt chẽ, theo quy định và sử dụng hiệu quả, không lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh, nhất là công tác chuẩn bị các cơ sở điều trị, cách ly y tế tập trung, nguồn nhân lực và trang thiết bị cần thiết; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương để chủ động, kịp thời ứng phó khi phát sinh các tình huống dịch bệnh.

2.5. Thực hiện nghiêm việc khai báo ý tế đối với các trường hợp đến/về tỉnh, theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời khi phát sinh các trường hợp đến/về từ địa phương, địa điểm có dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch theo quy định.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ giám sát phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định khung thành phần tham gia Tổ giám sát; vận dụng quy định của Trung ương, hướng dẫn mức hỗ trợ cụ thể cho các thành viên thuộc Tổ giám sát để các địa phương thuận tiện trong triển khai thực hiện.

2.6. Các cơ sở giáo dục hoàn thành thi học kỳ II năm học 2020-2021 trước ngày 14/5/2021, thực hiện học trực tuyến để hoàn thành nội dung theo khung chương trình năm học 2020-2021. Đối với tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 và lớp 12, có phương án tổ chức dạy học không tập trung đông người và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo.

3. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo có kế hoạch triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các ứng viên, tổ bầu cử đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án chi tiết tổ chức bầu cử trong các tình huống cụ thể của dịch bệnh để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức họp theo yêu cầu đầu tuần và cuối tuần tổ chức họp để đánh giá và triển khai công việc; có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào sáng thứ 2 hàng tuần. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh phức tạp, tạo ra bước ngoặt mới về tình hình dịch bệnh, khẩn trương báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

5. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận

- Các đ/c UVTV Tỉnh ủy,
- Các ban đảng tỉnh, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Đức Thanh